



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที ๑๗ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๓ มูลค่าข่าว ๗๔,๘๕๘.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘มศว’ แจงเป็น ม.ในกำกับใช้เวลาอีกยาว ●อธิการฯ ให้ดูมหา’ลัยอื่นเป็นต้นแบบ

พศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. มศว ปรับเปลี่ยนสภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และมีฐานะเป็นนิติบุคคลเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานว่า ครม.อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. ในครั้งนี้ มศว ไม่ได้เร่งรัด ทุกขั้นตอนเป็นไปตามระบบ ซึ่งถ้าดูตามความเป็นจริง มศว ถือว่าช้าไปเมื่อเปรียบเทียบกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้ง 3 สถาบันที่ดำเนินการได้รวดเร็วในสมัยนั้นเป็นช่วงที่มีการยุบสภาและมีการปฏิวัติ ขณะที่ พ.ร.บ.มศว ก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในสมัยเดียวกับจุฬาฯ มหิดล และ ม.เชียงใหม่ แต่ไม่ทันในสมัยนั้น ทั้งสิ้นขั้นตอนต่างๆ มศว ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการทำประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นของสภาคณาจารย์ ก็ทำผ่านไปแล้ว

“เมื่อ ครม.อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.มศว ก็ไม่ได้หมายความว่าผลบังคับใช้ได้เลย ซึ่งสามารถปรับแก้ได้ตลอดเวลา ตอนนั้นผมได้ให้หลักการกับคณะทำงานที่ต้องดูแล พ.ร.บ.มศว ว่าให้เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับไปแล้วว่า พ.ร.บ.มศว นั้นมีอะไรที่เหมือนหรือต่างจากเขาบ้าง จากนั้นให้ดู พ.ร.บ.ของ ม.ธรรมศาสตร์ ซึ่งตอนนั้น ครม.อนุมัติและเข้าสู่สภาแล้ว ขั้นตอนหนึ่งจะต้องใช้เวลาเป็นปีหรือ 2 ปี ส่วน มศว ก็เช่นเดียวกันเมื่อ ครม.อนุมัติ ขั้นตอนก็จะเข้าสู่สภา ในระหว่างนี้ประชาคม มศว สามารถให้ข้อเสนอแนะได้ สามารถปรับแก้ได้ จากสภาก็เข้าสู่วุฒิสภา ในขั้นตอนนี้ยังแก้ไขได้อีกเช่นกัน โดยในขั้นตอนนี้มีการมารับฟังความคิดเห็นและปรับแก้ไขเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศชาติมากที่สุด ตอนนั้นได้บอกให้คณะทำงานร่าง พ.ร.บ. มศว เผยแพร่เพื่อให้ชาวประชาคม มศว ได้รับทราบข้อมูลอย่างเปิดเผย”

พศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าวอีกว่า แม้ว่าร่าง พ.ร.บ.มศว ฉบับนี้จะร่างมาแล้วหลายปี แต่ยังมีความทันสมัยอยู่ ส่วนที่มีการวิตกกังวลกันว่า ถ้า มศว เปลี่ยนสภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยยังได้งบประมาณของรัฐบาลเหมือนเดิมหรือไม่ ส่วนค่าเล่าเรียนที่จะเก็บเพิ่มขึ้นนั้นก็ไม่จริง อยากให้ลองดูข้อมูลจากมหาวิทยาลัยที่ออกนอกกรอบไปแล้วว่าค่าเล่าเรียนเขาแพงหรือไม่ ทั้งนี้บางมหาวิทยาลัยที่ยังไม่เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ยังเก็บค่าเล่าเรียนแพงกว่ามหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ก็ขึ้นอยู่กับคณะและสาขา ซึ่งทุกรายละเอียดสามารถนำข้อมูลมาเปรียบเทียบได้เพื่อจะให้เห็นข้อเท็จจริง ส่วนที่บอกกันว่าเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ มหาวิทยาลัยต้องหางบประมาณเอง ลองดูข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับมาแล้ว อย่างจุฬาฯ มหิดล และเชียงใหม่ ทั้ง 3 มหาวิทยาลัยเขายังได้รับงบประมาณที่อยู่ในอันดับ 1-5 ของมหาวิทยาลัยที่ได้งบประมาณสูงสุด ดังนั้นขอให้ดูข้อมูลต่างๆ ซึ่งก็เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ ความวิตกกังวลของคณาวิทยาลัยควรอยู่บนพื้นฐานข้อมูลความเป็นจริง หากยังไม่มีความเข้าใจผมและทีมงานยินดีชี้แจงรายละเอียดให้ทราบ ทั้งนี้ร่าง พ.ร.บ.มศว ปรับเปลี่ยนสภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จะอยู่บนพื้นฐานและหลักการที่

